



ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับประจำวันอังคารที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

คอลัมน์

หน้า ๑๐

เขาวชนซี่ป๋ายชววิทย์ติดถึ-ม่งฮา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก



น.ส.พิมพ์ธิดา บุษปะระณ นิสิตสาขาอักษรนิยณเฐี เครื่องประดับ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อยู่เขตพื้นที่ ว่างทองหลาง กล่าวว่ ป๋ายหาเสียงของผู้สมัครผู้ ว่ชกทม. นั้นที่โศดเตนและคุมีสีสันเห็นทุกคร้ง ต้องแอบยืมหัวเราะก็ค้อ ป๋ายของผู้สมัครหมายเลข 15 นายชววิทย์ กมลวิศิษฏ์ บางเขตการเลือกตั้งจะ เห็นป๋ายของผู้สมัครหมายเลข 15 มากเกินไปและ เป็นป๋ายที่ใหญ่มาก ติดถึมากเกินไป ซึ่งถึาตุจาก

กระแสของการติดป้ายรณรงค์หาเสียง เพื่อเลือกผู้ว่ชกทม. คร้งนี้ จะเห็นว่ามีการแข่งขันสูงมาก ส่วนบางคน ก็ไม่ค่อยได้เห็นป๋าย

น.ส.พิมพ์ธิดากล่าวว่ อยากให้คณะกรรมการการ เลือกตั้ง(กกต.) หรือกกท. ช่วยดูแลให้ความเสมอภาค ในเรื่องป้ายหาเสียงด้วยไมใช่ใครมีทุนหรือเงินมากก็มี โอกาสมากกว่าคนอื่นไม่ยุติธรรม ส่วนการติดป้าย และมีคำสั้นๆ หรือสโลแกนเพื่อให้รู้จักผู้สมัครคนคน นั้นจะทำให้คนกทม. จำหมายเลขและหน้าตาพร้อมทั้ง ตัดสินใจเลือกหมายเลขนั้นๆ คิดว่ก็มีผลในการตัดสินใจ ของคนบางกลุ่ม อีกทั้งคำพูดสั้นๆ ที่ได้อ่านก็จะ ทำให้เกิดการตัดสินใจได้ เพราะบางคนไม่มีเวลาฟัง หรืออ่านนโยบายยาวๆ

“และแม้ว่คุณค่าชววิทย์จะโหมโฆษณาตัวเองมาก มาย แต่บางคนก็ยังติดภาพที่เขาประกอบธุรกิจที่ไม่ เหมาะสม อย่างอาบ อบ นวด หรือสมญานามเจ้าพ่อ อ่างทองคำ คงทำให้คนจำนวนไม่น้อยไม่เชื่อถึอ แต่ คนบางกลุ่มอาจจะเลือกด้วยความสะใจ และอยากลอง ของแปลก” น.ส.พิมพ์ธิดากล่าว

น.ส.วีรวรรณ แก้วตักดาตรี ภาควิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ มศว กล่าวว่ ป๋ายของ ผู้สมัครคนอื่นๆ ก็ไม่โดดเด่น สะดุดตาเท่าป๋ายสมัคร ของผู้สมัครหมายเลข 15 เห็นแล้วก็ต้องหัวเราะทุกที่ ในท่าทางที่ดูจริงจัง ส่วนใหญ่แล้วเป็นภาพที่กำลัง ครุ่นคิดส่วนโฆษณาที่ถึาเป็นการตุนแอนิเมชันที่ถึา เห็นทุกคนมีขนาดเหมือนนายชววิทย์หมดทุกคนนั้น คิดว่เป็นการตุนแอนิเมชันที่มีนัย ดูคร้งแรกไม่ค่อย คิดอะไร แต่พอได้ดูและฟังคำอธิบายจะเห็นว่าถึา เลือกเขา ทุกคนจะได้เป็นผู้ว่ชกทม. แต่แม้ว่จะ พยายามใส่สาระมากแค่ไหน บุคลิกภาพยังดูตลกอยู่ นายชลันวุฒิ เปรมาสวัสดิ์ ประธานสโมสรนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มศว กล่าวว่ ในเขตบางพลัด ซึ่งถึาที่มีการสังเกตป้ายของผู้สมัครผู้ว่ชกทม. ทุก คนก็จะเป็นป๋ายที่ไม่ใหญ่และติดระยะถึเหมือนเขต อื่นๆ คิดว่ น่าจะเป็นเพราะเขตนี้พื้นที่ไม่ค่อย อำนวยมากนัก เพราะส่วนใหญ่เป็นหน้าบ้านผู้คน และที่เห็นป๋ายของผู้สมัครหมายเลข 15 มากกว่าผู้ สมัครหมายเลขอื่นๆ เห็นทุกคร้งก็ตลก แม้จะ พยายามทำตัวเองให้ดูจริงจังมากแค่ไหนก็ยังตลก อยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีนโยบาย มาตรการควบคุมป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ให้แต่ละ คนไม่ควรมีมากเกินไปจนความจำเป็น เพราะบางคนเห็น ถึยับทุกพื้นที่ แต่บางคนก็แทบไม่เห็นเลย อีกทั้ง การติดป้ายหลายๆ จะ เป็นขยะถึคขวางการสัญจร หลั่งเลือกตั้งอีกด้วย